

ยิปรอดคว่ำรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4

ย้ำภาพผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่

ยั่งยืน



บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตยิปซัมรายแรกในประเทศไทยและนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ ยิปรอด ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว)” จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 โดยรางวัลนี้มอบให้แก่ โรงงานยิปรอด แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของยิปรอด งานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green Industry Forum จัดขึ้น ณ ห้องมัจฉาวังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

หลักเกณฑ์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้เพื่อคัดเลือกผู้ชนะ พิจารณาจากการส่งเสริมขององค์กรให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งเกิดการปมเพาะเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด ยิปรอดมีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน ทั้งการเติบโตทางธุรกิจ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ของบริษัท โดยหนึ่งในโครงการที่มีความโดดเด่นในเรื่องนี้คือ “โครงการรีไซเคิลแหลมฉบัง” ซึ่งเป็นโครงการระดับชุมชนที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของยิปรอดกับชุมชนนิคมแหลมฉบัง ในการนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการรีไซเคิล ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกปูพื้นยิปซัมมิกซ์ ซึ่งถือเป็นการสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

มร. ริชาร์ด จูเซรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนามของพนักงานยิปรอดทุกคน ผมขอขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้คัดเลือกบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมเป็นผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เนื่องจากเรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกต่อสังคม โดยได้พัฒนาโซลูชันส์และนวัตกรรมการก่อสร้างชั้นเลิศทั้งสำหรับช่างมืออาชีพและผู้บริโภคทั่วไป เพื่อสร้างความมั่นใจว่าอาคารที่สร้างขึ้นจะมีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน สะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะ และมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม อีกทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมกัน เรามีวิสัย

ทัศนที่ชัดเจนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดการเกิดมลพิษ เพื่อช่วยเยียวยาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ผ่านแนวคิดยิปรอด Gyproc 3G ได้แก่ Green Products คือการใช้วัสดุรีไซเคิลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปราศจากสารกัมมันตรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Green Solutions การนำเสนอระบบการก่อสร้างที่ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และ Green Manufacturing เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสีเขียวอย่างแท้จริง”

กรุณาดูข้อมูลที่เว็บไซต์ <http://www.gyproc.co.th/> หรือ <https://www.facebook.com/GyprocTH>